



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๘/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน โดยผลการประเมินให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ นั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มขีดสมรรถนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สูงขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาระบบงานระบบดิจิทัล และการบริหารบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อก้าวสู่ MOTS ๔.๐” และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นระบบราชการ ๔.๐ ที่มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สร้างคุณค่า และมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental Personal Information System : DPIS) และได้มีการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ และสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบดังกล่าวด้วยแล้ว

โดยที่เป็นการสมควร และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นราชการ ๔.๐ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศให้ข้าราชการทั้งที่เป็นข้าราชการบริหารส่วนกลาง และข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายโชติ ตราชู)

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

